



## การสัตถ์กิจกรรมวันรัฐวิสาหกิจไทย

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้จัดงานวันรัฐวิสาหกิจไทย มาตั้งแต่ ปี 2544 หลังคณะรัฐมนตรีมีมติ (28 ส.ค. 2544) เป็นต้นมา โดยจัดขึ้นในวันที่ 20 กันยายนของทุกปี ณ ลานพระบรมรูปทรงมา หรือ พระลานพระราชวังดุสิต เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่งรวมใจรำลึกถึงคุณูปการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงก่อกำเนิดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจขึ้นมาในประเทศไทย ต่อมาปี 2552 ได้ขยายมาจัดงานที่สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง ถนนประชาธิปไตย เขตหลักสี่ ด้วยพื้นที่ดังกล่าวมีการชุมนุมทางการเมือง ประกอบกับที่ การประปานครหลวงนี้มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของ ลนเกล้ารัชกาลที่ 5 ประดิษฐานอยู่ด้วย และปี 2553 ก็ได้ขยายมาจัดที่ลานพระบรมรูปทรงมาเช่นเดิม จนกระทั่งปี 2560 พระลานพระราชวังดุสิตซึ่งเป็นเขตพระราชฐานถูกเป็นพื้นที่จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สรส. จึงได้ขยายมาจัดที่สำนักงานใหญ่การประปานครหลวงอีกครั้งจนถึงปัจจุบัน



นอกจากกิจกรรมที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จัดขึ้นในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) เป็นหลักแล้ว ต่างจังหวัดก็ยังมีอีกพื้นที่ที่ถูกจัดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ สรส. สาขา ทั้ง 9 สาขา ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา ชุมพร หนองบัวลำภู ภูเก็ต พร้อมกันนี้ยังมีพนักงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดใกล้เคียง เข้ามาร่วมในกิจกรรมด้วย สำหรับกิจกรรมของ สรส. สาขาในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้น จะจัดร่วมกับส่วนงานทางราชการ เช่น สวัสดิการแรงงานจังหวัด ส่วนงานปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับองค์กรและผู้บริหารกับพนักงาน



## กำหนดการ

- 07:30 - 08.00 น. ลงทะเบียนถวายพานพุ่ม
- 08.00 - 08.30 น. พิธีพราหมณ์
- 08:30 - 09.00 น. ประธานคณะทำงานกล่าวรายงาน ความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน
- 09.00 - 09.15 น. ประธานจัดงาน 3 ฝ่าย กล่าวสดุดีรำลึก พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
- 09.15 - 10.45 น. พิธีถวายพานพุ่ม
- 10.45 - 12.00 น. พิธีสงฆ์
- 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน / เสริ่งสิ้นพิธี

จัดทำโดย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)

44 นิคมรถไฟ กม.11 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2537-8973

# วันรัฐวิสาหกิจไทย

## 20 กันยายน 2561



สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)



# ความเป็นมาและความสำคัญ ของรัฐวิสาหกิจไทย



รัฐวิสาหกิจ คือ องค์กรของรัฐบาลที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการผลิตสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชนชาวไทยได้อย่างเพียงพอในคุณภาพและราคาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่สังคม รัฐวิสาหกิจมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งแตกต่างกัน เช่น เพื่อพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศให้ดีขึ้น เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการลดลง เพื่อให้ประชาชนในชาติมีงานทำและมีรายได้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง เช่น เพื่อความมั่นคงของชาติ เพื่อผลิตยุทธปัจจัยทางทหาร เพื่อเกียรติภูมิของประเทศ หรือเพื่อผลทางรายได้ของรัฐที่จะนำไปพัฒนาประเทศ ซึ่งในเป้าหมายหลักดังกล่าวขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐแต่ละยุคสมัย

รัฐวิสาหกิจไทยมีรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องมาจากการปฏิรูปสยามประเทศให้ทันสมัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ซึ่งในครั้งนั้นมีการตั้งหน่วยงานรัฐหลายแห่งขึ้นมากำกับดูแลโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศให้เท่าเทียมอารยประเทศต่อมาหน่วยงานของรัฐได้พัฒนารูปแบบการบริหารมาเป็นรัฐวิสาหกิจไทยในปัจจุบัน และยังเป็นแม่แบบให้กับรัฐบาลแต่ละยุคสมัยที่ผ่านมา โดยจัดตั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด



ดังนั้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของรัฐวิสาหกิจที่อยู่กับสังคมไทย ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและในอนาคตและเพื่อรับทราบรากฐานการก่อกำเนิดของรัฐวิสาหกิจไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จึงได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อในวันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันรัฐวิสาหกิจไทยและจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบและกำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 5 คือวันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันรัฐวิสาหกิจไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมตระหนักถึงบทบาทความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเพื่อความกินดีอยู่ดี มีสุขของประชาชน และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจของพนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรรัฐวิสาหกิจใหม่มีความเข้มแข็งเป็นพลังขับเคลื่อนให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ดีในสังคม ที่ยุติธรรมใช้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมีรัฐวิสาหกิจกว่า 56 แห่ง และมีพนักงานปฏิบัติงานรวมกัน ประมาณ 285,000 คน (ปี 2560) ซึ่งรัฐวิสาหกิจทั้งหมดนี้มีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น สาธารณูปโภคด้านพลังงาน ประปา การคมนาคมขนส่ง ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ธนาการ การเกษตร การบริหารส่งเสริม สนับสนุนวิจัยให้แก่ประเทศชาติ สังคม ประชาชนเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศ (จากข้อมูลปี 2560 รัฐวิสาหกิจทำรายได้รวมกันทั้งสิ้น 4.03 ล้านล้านบาท มีกำไรสุทธิ 2.97 แสนล้านบาท)

รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกที่สำคัญของรัฐในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากรายจ่ายประจำปี และรายจ่ายด้านการลงทุนสูง โดยรัฐบาลใช้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลดุลการคลังโดยรวมของภาครัฐด้วยการกำกับดูแลการเบิกจ่ายการลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับรายได้ที่สามารถจัดหาได้เพื่อให้มีฐานลงทุนประมาณที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการรักษาเสถียรภาพด้านการคลังของประเทศและเป็นแหล่งงานรายใหญ่ของประเทศ

แต่อย่างไรก็ตามภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในปัจจุบัน รัฐบาลไทยกลับมีนโยบายที่จะลดบทบาทของรัฐวิสาหกิจลงด้วยการแปรรูปเพื่อแปลงสินทรัพย์ไปเป็นทุนแล้วนำไปลงทุน ในตลาดหุ้นเพื่อให้เอกชนเข้ามาประกอบการซึ่งมุ่งหวังแต่ผลกำไร การที่จะให้ประชาชนในชาติได้ใช้สินค้าบริการ ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมก็เลื่อนหายไป

ดังนั้น สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของสหภาพแรงงาน ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรสมาชิก 44 แห่ง (รัฐวิสาหกิจ 42 องค์กร 2 แห่ง) ได้ตระหนักถึงผลเสียของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐได้พัฒนารัฐวิสาหกิจอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ไซ้ประโยชน์จากรัฐวิสาหกิจในการสร้างสวัสดิการรองรับการดำเนินชีวิตของประชาชนในชาติเพื่อ "ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม" และเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอันจะส่งผลให้ประชาชนในชาติได้อยู่ดีกินดีมีคุณภาพชีวิตที่ดี แทนที่ผลประโยชน์จะตกอยู่กับกลุ่มนายทุนที่ได้รับผลประโยชน์เพียงไม่กี่คนเท่านั้น

